

Số: **24**/BTC
V/v trả lời cử cán bộ đi học

Quảng Trị, ngày 06 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Hướng Hóa

Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh nhận được Công văn số 12/CV-LĐLĐ, ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Hướng Hóa về việc đề nghị cử cán bộ tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (QLNN) ngạch chuyên viên chính và kèm theo đơn xin đi học lớp QLNN ngạch chuyên viên chính, năm 2019 của đồng chí Trần Thị Thương, Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Hướng Hóa, theo Thông báo số 41/TB-TLD, ngày 16/01/2019 của Trường Chính trị Lê Duẩn về việc tuyển sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính, năm 2019.

Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh đã rà soát tất cả 62 đồng chí là cán bộ chuyên trách công đoàn trong hệ thống hiện nay, trên cơ sở quy hoạch và đã đào tạo, bồi dưỡng để có kế hoạch, lộ trình tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định và thực hiện tốt chính sách cán bộ. Ngày 05/3/2019, Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh đã trình Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh danh sách các đồng chí đủ điều kiện để tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính trong năm 2019, trong đó có đồng chí Trần Thị Thương, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Hướng Hóa. Sau khi thảo luận, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh thống nhất, ưu tiên những đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban LĐLĐ tỉnh, các đồng chí Phó ban LĐLĐ tỉnh và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn ngành nằm trong quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các ban LĐLĐ tỉnh. Đồng thời được cử tham gia Lớp QLNN ngạch chuyên viên chính lần này khi có chứng chỉ, đủ điều kiện thi chuyển ngạch lên chuyên viên chính. Trong lúc đó đồng chí Thương có đi học lấy chứng chỉ QLNN ngạch chuyên viên chính lần này cũng chưa đủ điều kiện để thi chuyển ngạch lên chuyên viên chính, vì vậy sẽ cử đồng chí Thương đi học, bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính lần sau.

Vậy Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh trả lời Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Hướng Hóa và đồng chí Trần Thị Thương biết.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đ/c Trần Thị Thương;
- Lưu: VT, ToC.

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Tuyên